

Số: /HĐPH

Thành phố Lai Châu, ngày tháng 8 năm 2023

V/v phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 21/HĐPH-STP ngày 01/7/2023 của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

I. Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5

1. Tăng cường tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua

1.1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước về lĩnh vực các Luật mới được thông qua¹ thực hiện các nội dung cụ thể sau:

a) Phối hợp với phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND-UBND đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản Luật, Nghị quyết do cơ quan chủ trì soạn thảo trên trang Thông tin điện tử thành phố về văn bản pháp luật và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.

b) Tổ chức tập huấn, quán triệt, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần của văn bản luật cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, báo cáo viên pháp luật thành phố, tuyên truyền viên pháp luật xã, phường trực tiếp triển khai thi hành văn bản luật; giải thích, cung cấp đầy đủ quy định của văn bản luật liên

¹ Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa & Thông tin, Ban CHQS thành phố, Công an thành phố.

quan trực tiếp đến vụ, việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu trên trang Thông tin điện tử về văn bản pháp luật khi công dân có yêu cầu trong quá trình xem xét, giải quyết vụ việc của công dân.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; Tăng cường thông tin, phổ biến rộng rãi nội dung của Luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện (tập huấn, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật trực tuyến; đối thoại pháp luật trực tuyến; biên soạn, đăng tải hỏi - đáp pháp luật; bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

1.2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, ngành, lĩnh vực được giao và tình hình thực tiễn: Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông pháp luật có liên quan đến lĩnh vực của đơn vị bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm.

Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật và tham gia phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố: Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, tăng cường phát sóng thường xuyên, rộng rãi các nội dung hướng dẫn về văn bản luật trên hệ thống loa truyền thanh không dây, chuyên trang, chuyên mục của Trang thông tin điện tử thành phố để người dân biết và thực hiện.

c) Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố: có văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành.

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, Hội Luật gia thành phố có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật liên quan cho thành viên, hội viên của tổ chức mình và tham gia phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

đ) UBND các xã, phường căn cứ nội dung hướng dẫn và điều kiện thực tiễn địa phương, có kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung, tinh thần của các văn bản luật với hình thức phù hợp; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật xã, phường; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo hiệu quả, thực chất.

e) Các cơ quan, đơn vị thành phố chủ động phối hợp với phòng Tư pháp tham mưu, đăng ký phổ biến, tuyên truyền văn bản pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý tại hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật hằng năm.

2. Tổ chức triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức phù hợp

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, ngành, lĩnh vực được giao và điều kiện, tình hình thực tiễn chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về các nội dung có liên quan bằng hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn bảo đảm thiết thực hoặc lồng ghép việc thực hiện trong các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương; truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật đến cán bộ, người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, theo các nhiệm vụ sau:

2.1. Tổ chức triển khai Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, trong đó tập trung thông tin, phổ biến về các chủ trương chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Đổi mới về nội dung, hình thức PBGDPL về giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với từng vùng, khu vực, địa bàn, lứa tuổi, tôn giáo, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông, PBGDPL nhằm kịp thời định hướng thông tin dư luận xã hội; tập trung PBGDPL cho đối tượng là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên... nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và Nhân dân trong công tác bảo đảm

TTATGT; mỗi người dân phải có ý thức tự bảo vệ mình và trách nhiệm bảo vệ người khác khi tham gia giao thông; kịp thời biểu dương, phản ánh các mô hình hiệu quả, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành, thực hiện pháp luật về TTATGT cũng như PBGDPL về giao thông.

2.2. Tổ chức triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó, tập trung phổ biến sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng, các hành vi đánh bạc mới như trên không gian mạng cũng như các biện pháp phòng ngừa đối với mọi lứa tuổi, thành phần trong xã hội. Đồng thời, tổ chức triển khai PBGDPL về công tác phòng, chống tội phạm²; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không³; công tác phòng, chống mua bán người⁴; công tác phòng, chống rác thải nhựa⁵ và công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt⁶ cho người dân; thực hiện PBGDPL theo phương châm lấy phòng ngừa là chính, thường xuyên, liên tục, chú trọng các đối tượng đặc thù trong xã hội có hành vi vi phạm, bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định pháp luật về các lĩnh vực này.

2.3. Chủ động lồng ghép việc phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên; pháp luật về trợ giúp pháp lý, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới... triển khai các nhiệm vụ, đề án, chương trình có liên quan một cách phù hợp⁷.

II. Khai thác tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL

² Theo yêu cầu tại Kế hoạch số 26/KH-BCĐ138/CP ngày 18/01/2023 của Ban Chỉ đạo 138/CP thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023.

³ Theo yêu cầu tại Công văn số 1681/BCĐ138/CP ngày 29/5/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

⁴ Theo yêu cầu tại Công văn số 2053/BCĐ138/CP ngày 24/6/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

⁵ Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025”.

⁶ Theo yêu cầu tại Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.

⁷ Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2023; Quyết định số 1690/QĐ-BTP ngày 09/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên đến năm 2025.

Thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường chủ động khai thác, sử dụng tại địa chỉ: <http://pbgdpl.laichau.gov.vn/hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tinh/>.

Căn cứ nội dung Công văn, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đề nghị và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL theo chế độ báo cáo định kỳ về Hội đồng PHPBGDPL thành phố (*qua phòng Tư pháp*) theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Thành ủy, HĐND thành phố (B/c);
- Chủ tịch, các PCT. UBND thành phố;
- Báo cáo viên pháp luật thành phố;
- Trang Thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, TP.

**TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Trần Đình Tiến**